



คำสั่งสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา

ที่ ๑๒๘ /๒๕๕๘

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดการความรู้ของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา

ตามคำสั่งสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ที่ ๒๗๙/๒๕๕๗ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดการความรู้ของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ลงวันที่ ๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๗ ได้แต่งตั้งนางนิภาพร ศรีสุวรรณ รองเลขาธิการวุฒิสภา เป็นที่ปรึกษาคณะกรรมการจัดการความรู้ของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา และเนื่องจากสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาได้มีคำสั่งที่ ๑๘๓๔/๒๕๕๗ เรื่อง มอบหมายงานและมอบหมายอำนาจให้ที่ปรึกษาและรองเลขาธิการวุฒิสภารับผิดชอบปฏิบัติราชการ ลงวันที่ ๒๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ แต่งตั้งให้ นางสาววราภรณ์ มีเปรมปรีดี รองเลขาธิการวุฒิสภา มีหน้าที่ช่วยเลขาธิการวุฒิสภาบริหารราชการ โดยควบคุมดูแลและรับผิดชอบการปฏิบัติราชการของสำนักวิชาการและสำนักพัฒนาทรัพยากรบุคคล นั้น

เพื่อให้การดำเนินงานของคณะกรรมการจัดการความรู้ของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ มีความต่อเนื่องและเป็นระบบ ตลอดจนสอดคล้องกับการดำเนินการตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) ตามกระบวนการของหมวดที่ ๑ - ๖ อย่างต่อเนื่อง ประกอบกับแผนยุทธศาสตร์สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ฉบับที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๕๕ - ๒๕๕๙) ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ พัฒนาศักยภาพเพื่อสนับสนุนภารกิจในวงงานนิติบัญญัติ ได้กำหนดกลยุทธ์ที่ ๓.๓ พัฒนาระบบการเรียนรู้และการจัดการความรู้ รวมทั้งแผนยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๕๖ - ๒๕๖๐) ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาศักยภาพให้ป็นมืออาชีพ กลยุทธ์ที่ ๒ พัฒนาระบบการจัดการความรู้และส่งเสริมให้ทรัพยากรบุคคลเกิดการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ได้กำหนดแผนงานปรับปรุงแผนการจัดการความรู้ภายในส่วนราชการ จึงแต่งตั้งข้าราชการสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ร่วมเป็นคณะกรรมการจัดการความรู้ของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ดังนี้

๑. แต่งตั้งให้ นางสาววราภรณ์ มีเปรมปรีดี รองเลขาธิการวุฒิสภา เป็นที่ปรึกษาคณะกรรมการจัดการความรู้ของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา แทน นางนิภาพร ศรีสุวรรณ รองเลขาธิการวุฒิสภา

๒. แต่งตั้งให้ นายสมศักดิ์ มนูญปิฎ ที่ปรึกษาด้านการเมือง การปกครอง และการบริหารจัดการ เป็นที่ปรึกษาคณะกรรมการจัดการความรู้ของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา (เพิ่มเติม)

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๘

๒๐๐๗ ๕

(นางนรรรัตน์ พิมพ์เสน)

เลขาธิการวุฒิสภา